

Xây dựng Ontario cho Quý vị

Bản Hoạch định Kinh tế cho Mùa thu năm 2024 của Ontario tiếp tục đầu tư vào công cuộc tái thiết nền kinh tế của tỉnh đồng thời giữ chi phí ở mức thấp cho người lao động và các gia đình.

Tin tức
10 năm 2024

Ngày 30 tháng

TORONTO - Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Peter Bethlenfalvy đã công bố bản *Triển vọng Kinh tế và Đánh giá Tài chính của Ontario năm 2024: Xây dựng Ontario cho Quý vị*. Chính quyền tiếp tục thực hiện cách tiếp cận có trách nhiệm về mặt tài chính đối với việc xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng mà các cộng đồng đang phát triển của chúng ta cần, giảm tình trạng tắc nghẽn và giữ các chi phí cho cuộc sống ở mức vừa phải hơn thông qua việc giữ các loại thuế ở mức thấp để quý vị giữ lại được nhiều tiền hơn.

Bộ trưởng Bethlenfalvy cho biết: “Cách tiếp cận có trách nhiệm của chính quyền tỉnh chúng ta đã dẫn đến một vị thế tài chính được cải thiện vì *Ngân sách năm 2024* cho phép chúng tôi duy trì các mức thuế thấp, đầu tư vào cơ sở hạ tầng như đường bộ, đường cao tốc, bệnh viện và trường học, đồng thời hỗ trợ tức thời cho các gia đình ở Ontario trong khuôn khổ kế hoạch nhằm giữ các chi phí ở mức thấp”. “Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư có trách nhiệm để hỗ trợ sự tăng trưởng của Ontario và xây dựng lại nền kinh tế của Ontario để biến tỉnh này trở thành nơi tuyệt vời nhất cho người dân sinh sống, làm việc và xây dựng gia đình, đồng thời giảm gánh nặng nợ nần cho các thế hệ tương lai.”

Kế hoạch của chính quyền nhằm giảm thâm hụt và duy trì lộ trình nhằm đến năm 2026-27 sẽ đạt được cân đối ngân sách, ngay cả khi điều kiện kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn và những trở ngại khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền. So với *Ngân sách năm 2024*, theo dự đoán, Ontario sẽ có mức tăng trưởng mạnh mẽ hơn cả về GDP thực tế và việc làm trong năm 2024.

Những điểm nổi bật về cách chính quyền đang giữ chi phí ở mức thấp trong *Bản Hoạch định Kinh tế cho Mùa thu năm 2024* bao gồm:

- Cung cấp khoản hoàn lại là \$200 cho người nộp thuế vào đầu năm sau, khoản này sẽ hỗ trợ tức thời cho các gia đình ở Ontario khi họ phải đối mặt với lãi suất cao và thuế carbon của chính phủ trung ương. Khoản hoàn lại \$200 được đề xuất này sẽ được gửi đến tất cả người trưởng thành đủ điều kiện ở Ontario đã nộp Tờ Khai thuế Thu nhập và Trợ cấp năm 2023 có hạn chót là ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được thêm \$200 cho mỗi trẻ nhỏ dưới 18 tuổi.

- Đề xuất tiếp tục gia hạn mức giảm tạm thời cho thuế xăng và thuế nhiên liệu để thuế suất áp dụng cho xăng và nhiên liệu (diesel) vẫn ở mức 9 xu một lít cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2025. Điều này sẽ giúp các hộ gia đình ở Ontario tiết kiệm trung bình \$380 trong ba năm kể từ tháng 7 năm 2022. Sự hỗ trợ này đặc biệt quan trọng vì thuế carbon của chính phủ trung ương sẽ tăng một lần nữa vào ngày 1 tháng 4 năm 2025.
- Bắt đầu từ năm 2026, chính quyền tỉnh sẽ đầu tư khoảng \$88 triệu trong ba năm để mở rộng các khoản trợ cấp Học tập và Lưu trú (Learn and Stay) cho 1,360 sinh viên đại học đủ điều kiện và cam kết sẽ làm bác sĩ gia đình với danh sách bệnh nhân đầy đủ sau khi họ tốt nghiệp. Khoản này bao gồm \$17.7 triệu cho năm học 2026–27. Theo ước tính, tổng số tiền đầu tư sẽ giúp kết nối thêm 1.36 triệu người với dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản dựa trên thời gian trung bình mà bệnh nhân theo khám các bác sĩ gia đình. Khoản tài trợ này sẽ chi trả toàn bộ học phí và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến học tập như sách vở, đồ dùng và thiết bị để đổi lấy một kỳ làm việc trong vai trò là bác sĩ tại bất kỳ cộng đồng nào trên khắp Ontario.
- Mở rộng khả năng tiếp cận cho các gia đình đang tìm kiếm phương pháp điều trị hiếm muộn. Bắt đầu từ năm 2025–26, chính quyền sẽ đầu tư thêm \$150 triệu trong hai năm để mở rộng Chương trình Điều trị Hiếm muộn của Ontario (Ontario Fertility Program - OFP). Nguồn kinh phí này sẽ tăng gần gấp ba số người có thể thực hiện chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) do chính quyền tài trợ, tăng khả năng tiếp nhận bệnh nhân của các cơ sở điều trị hiếm muộn và giảm danh sách chờ tại các bệnh viện và cơ sở cộng đồng. Trong năm 2025, chính quyền sẽ cung cấp thêm sự hỗ trợ cho các gia đình đang tìm kiếm phương pháp điều trị hiếm muộn thông qua một khoản tín thuế mới. Khoản này sẽ hỗ trợ tối đa 25 phần trăm chi phí đủ điều kiện khi điều trị hiếm muộn cho cư dân Ontario, với mức tối đa là \$5,000 mỗi năm, có thể bao gồm các chu kỳ IVF, thuốc hỗ trợ khả năng sinh sản, chi phí đi lại để điều trị và xét nghiệm chẩn đoán. Chính quyền sẽ dành riêng \$115 triệu cho sáng kiến này trong vòng ba năm.
- Tăng Quỹ Đối tác Đô thị Ontario (Ontario Municipal Partnership Fund - OMPF) - nguồn tài trợ chính dùng cho hỗ trợ chung chính của tỉnh dành cho các đô thị - thêm \$100 triệu trong hai năm tới, đến năm 2026 sẽ nâng tổng số tiền tài trợ được cung cấp thông qua chương trình này lên \$600 triệu. Trong năm 2025, các thành phố sẽ được hưởng lợi từ khoản tăng tức thời là \$50 triệu cho OMPF.

Bộ trưởng Bethlenfalvy cho biết: “Chúng tôi đang thực hiện kế hoạch tái thiết nền kinh tế của Ontario, tạo ra những việc làm tốt hơn và mức lương cao hơn cho người lao động ở Ontario, đồng thời giữ chi phí ở mức thấp cho các gia đình và doanh nghiệp”. “Chúng tôi đang hỗ trợ người lao động, gia đình và chính quyền thành phố, đầu tư vào thành công của họ để tạo ra những cộng đồng vững mạnh hơn và những cơ hội tốt hơn trong nhiều năm tới.”

Thông tin Nhanh

- Chính quyền hiện đang dự báo mức thâm hụt là \$6.6 tỷ đô la trong năm 2024–25 — cải thiện \$3.2 tỷ so với triển vọng được công bố trong *Ngân sách năm 2024*. Con số này phản ánh thông tin kinh tế và doanh thu được cập nhật cùng các khoản dự phòng cao hơn để giảm thiểu rủi ro trong ngắn hạn.
- Về trung hạn, chính quyền dự kiến mức thâm hụt là \$1.5 tỷ trong năm 2025–26, sau đó là thặng dư \$0.9 tỷ trong năm 2026–27.
- Tỷ lệ nợ ròng trên GDP của Ontario trong giai đoạn 2024–25 dự kiến là 37.8 phần trăm. Về trung hạn, tỷ lệ nợ ròng trên GDP dự kiến là 37.9 phần trăm trong năm 2025-26 và 37.5 phần trăm trong năm 2026-27.
- Khoản đầu tư chưa từng có của Ontario vào cơ sở hạ tầng bao gồm hơn \$191 tỷ trong thập kỷ tới để xây dựng và cải thiện hệ thống giao thông công cộng, đường cao tốc, cơ sở hạ tầng giúp cải thiện nhà ở, bệnh viện, trường học, cơ sở chăm sóc dài hạn và các cơ sở hạ tầng công cộng quan trọng khác.
- Vào ngày 14 tháng 11 năm 2024, chính quyền sẽ tiến hành các cuộc tham vấn để thu thập thông tin cho *Ngân sách năm 2025* và lắng nghe ý kiến của người dân Ontario về những thách thức cấp bách nhất hiện nay, chẳng hạn như giúp chi phí sống vừa phải hơn, xây dựng thêm nhà ở, trường học và tạo ra nhiều việc làm tốt cho người lao động ở Ontario.

Các Tài liệu Khác

Đọc *Triển vọng Kinh tế và Đánh giá Tài chính của Ontario năm 2024 — Xây dựng Ontario cho Quý vị*

Đọc những điểm nổi bật của *Xây dựng Ontario cho Quý vị*

Đọc *Thông tin nền: Tổng quan về Kinh tế và Tài chính*

Đọc *Ngân sách năm 2024: Xây dựng một Ontario Tốt đẹp hơn*

Thông tin Liên hệ cho Cơ quan Truyền thông

Colin Blachar
Văn phòng Bộ trưởng
416-325-0400
Colin.Blachar@ontario.ca

Scott Blodgett
Bộ phận Truyền thông
416-728-9791
Scott.Blodgett@ontario.ca

[Ontario.ca/finance-news](https://ontario.ca/finance-news)

Disponibile en français